

## THA THIẾT

Hôm nay, trong Mùa Chay thánh, với tâm tình sám hối và hướng về kỷ niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta lại được nghe vang vọng lời mời gọi tha thiết: “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ!” Lời Chúa không ngừng vang vọng, nhắc nhở chúng ta về tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài luôn sẵn sàng ban ơn, nhưng Ngài chỉ trao ban cho những ai biết thành tâm cầu xin. Vậy, chúng ta phải cầu xin như thế nào?

Hai bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa lắng nghe đã hé mở cho chúng ta một bí quyết, một điều kiện hết sức cần thiết để lời cầu nguyện được nhậm lời và để nuôi dưỡng chính lời cầu xin của chúng ta: đó chính là sự **tha thiết**.

Tha thiết là gì? Tha thiết là tình cảm sâu sắc, làm cho tâm hồn gắn bó hết lòng, luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn quan tâm tới. Như người ta nói yêu tha thiết, thương tha thiết. Tha thiết cũng là thiết tha, rất cấp thiết với đời sống của mình, hết sức mong được đáp ứng. Như người ta nói nguyện vọng tha thiết. Vậy, lời cầu xin thiết tha, lời cầu xin của chúng ta phải tha thiết.

Và hai bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hướng sự tha thiết này đến ba đối tượng:

### 1. Tha thiết với điều mình cầu xin

Khi cầu xin điều gì với Chúa, chúng ta phải tha thiết với điều đó. Điều đó phải thiết thân, thiết thực với chúng ta. Chúng ta có kinh nghiệm rằng chúng ta vẫn cầu xin Chúa nhiều điều lắm, mà chẳng đi đến đâu. Tại sao? Vì có lẽ chúng ta chưa thực sự tha thiết với điều đó. Điều cầu xin tha thiết phải là điều cầu xin có giá trị, gắn kết với chúng ta thực sự, liên quan đến vận mệnh của chúng ta, đến sự sống và sự cứu độ của chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy bà Êt-the cầu nguyện với tất cả sự tha thiết. Điều bà cầu xin là mạng sống của bà và mạng sống của dân tộc bà. Bà thốt lên: “Lạy Chúa, này con đang liều mạng sống, xin đến cứu giúp con! Lạy Chúa, này chúng con đang gặp gian truân cùng khôn, xin đến cứu giúp chúng con!” Lời cầu xin tha thiết phải là lời cầu xin liên quan đến mạng sống, đến vận mệnh của mình. Lời cầu xin tha thiết của bà Êt-the gợi cho chúng ta thấy thế nào là một sự cầu nguyện từ tận đáy lòng.

Và chính sự tha thiết đó, với điều mình cầu xin, sẽ giúp chúng ta kiên trì. Người ta chỉ kiên trì với điều mình tha thiết, vì sự tha thiết giúp chúng ta vượt thắng sự mệt mỏi, mất kiên nhẫn, mất niềm hy vọng. Người nào tha thiết với điều mình cầu xin, sẽ kiên trì đến cùng và được cứu độ.

### 2. Tha thiết cầu xin cho người mình yêu thương tha thiết

Đối tượng để chúng ta cầu xin phải là người mà chúng ta yêu thương. Chúng ta phải yêu thương họ tha thiết, thì mới cầu xin tha thiết cho họ được. Nếu hờ hững với người khác, thì cầu nguyện cũng hờ hững thôi. Nếu chúng ta tha thiết với ai,

thì chúng ta sẽ khẩn cầu thiết tha cho người đó. Ở đây, chính tình yêu, chính trái tim phải vào cuộc trong lời cầu xin của chúng ta.

Trong lời cầu nguyện của bà Êt-the, chúng ta thấy bà yêu thương tha thiết chính mình. Bà yêu thương đến nỗi xin Chúa ban cho lòng can đảm, để nói những lời êm tai khi tra trước mặt loài sư tử - Vua A-suê-rơ. Bà tha thiết cầu xin cho mình, vì bà thương mình thật tha thiết. Rồi bà cầu xin tha thiết cho dân tộc bà, trong đó có người cha nuôi của bà, ông Mác-đô-khai, mà bà yêu thương tận tình hết lòng. Bà cầu xin: “Lạy Chúa, xin giải thoát thần dân này, xin giải thoát chúng con!”

Lời Chúa dạy chúng ta: “Điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm cho người khác.” Mình yêu tha thiết mình, thì mình cũng phải yêu tha thiết người khác, và như thế mới cầu nguyện tha thiết được. Còn hững hờ, thì sẽ hờ hững trong lời cầu nguyện. Chúng ta có kinh nghiệm đó rõ lắm rồi.

Chúng ta hãy nhớ đến trường hợp của người mẹ tên là Mô-ni-ca. Bà yêu tha thiết con mình là Âu-tinh. Mười sáu năm trường, bà khóc con trong nước mắt, đi theo con không mệt mỏi. Và niềm yêu tha thiết đó, lời cầu xin thiết tha đó, đã được Chúa đáp ứng. Chúa đã nhậm lời.

Và chúng ta yêu ai tha thiết, thì cũng sẽ kiên trì cầu nguyện cho họ một cách thiết tha. Tại sao có những trường hợp tôi nghe, và chính bản thân tôi cũng kinh nghiệm, cầu nguyện cho người nào đó mà thấy Chúa chẳng nhậm lời? Có lẽ vì chúng ta chưa tha thiết thật sự với người đó, chưa tha thiết thật sự trong lời cầu nguyện. Tình yêu sẽ vượt thắng thách đố của thời gian. Chỉ có tình yêu mới cho người ta biết kiên trì cầu nguyện cho người nào mình yêu thương tha thiết.

### **3. Tin vào Đấng yêu thương mình tha thiết**

Lời cầu xin của chúng ta luôn ngỏ với Chúa, luôn dâng lên Chúa. Chúa chính là đối tượng để mình xin tha thiết cho người mình yêu tha thiết đó. Chắc chắn, phải như chúng ta đã nói, phải tha thiết lắm mới cầu xin tha thiết được. Nhưng chính Chúa, chính Chúa là Đấng yêu thương mình tha thiết.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe chứa đựng những lời của Chúa thật hết sức thiết tha với chúng ta: “Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ thấy; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.” Rồi Chúa nhắc lại, Chúa còn nhấn mạnh: “Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Lời kêu gọi này hết sức tha thiết từ lòng Chúa. Chúa rất muốn cho, Chúa rất muốn gặp, Chúa rất muốn mở ra.

Và Chúa còn nhấn mạnh, khi so sánh với người cha nhân loại đã yêu thương con mình, cho những gì tốt lành: “Phương chi Cha trên trời, lại không ban của tốt lành cho những kẻ xin Người sao?” Trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, Thánh Lu-ca nhấn mạnh lời Chúa nói: “Phương chi Cha lại không ban Thánh Thần hay sao!” Thánh Thần là ơn huệ cao nhất!

Vậy, người cha đã yêu thương con tha thiết, chỉ cho điều tốt đẹp nhất. Phương chi Cha trên trời! Niềm tin của chúng ta có tin vào Đấng yêu thương mình tha thiết hay không? Hay là thôi, cứ cầu nguyện một cách không có xác tín, không có niềm tin chắc chắn rằng Chúa sẽ làm cho chúng ta hơn ngàn trùng khi chúng ta cầu xin.

Thánh Phao-lô đã xác tín: “Đáng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới.” (Ephê-sô 3,20) Mùa Chay mời gọi chúng ta xé lòng ra! Xé lòng ra để chúng ta thấy rõ tâm can của chúng ta. Để thẩm định xem lòng của chúng ta như thế nào. Thật sự chúng ta sống có tha thiết hay không, hay là những con người hững hờ, vô cảm? Lời Chúa hôm nay, qua lời cầu xin mà Người dạy chúng ta, mời gọi chúng ta chắc chắn rằng việc ăn chay, việc cầu nguyện, việc bố thí, tất cả việc làm đó để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sống thiết tha, sống có chất tha thiết trong đời sống của mình. Vậy, để đời sống cầu nguyện của chúng ta, và lời cầu xin của chúng ta, thật sự nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta tha thiết với điều chúng ta cầu xin, phải cầu xin cho người mình yêu tha thiết, và đồng thời, nhất là tin tưởng vào Đấng yêu thương mình thiết tha.